



ที่ กค ๑๐๐๖/

ถึง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๒๒๗.๖ (ขม)/๔๕๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้พิจารณาข้อเสนอขอรับการสนับสนุนของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องจำนวน ๒ ข้อเสนอ คือ ๑) มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาวะวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และ ๒) การนรโทษกรรมภาษีเพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลับมาดำเนินกิจการได้ต่อเนื่อง และเปิดให้ยื่นงบการเงินได้ย้อนหลังโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ นั้น

กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาแล้ว ขอนำส่งความเห็นของกระทรวงการคลังต่อข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ



สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

ส่วนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ๑

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๒๓๓

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๓๓๗๔

ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังต่อข้อเสนอขอรับการสนับสนุนของคณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ข้อเสนอแนะ	ความเห็นของกระทรวงการคลัง
<p>๑. มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาวะวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p>	<p>๑. ปัจจุบันกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ดำเนินมาตรการด้านการเงินผ่านสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยการพิจารณาให้ความช่วยเหลือจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>มาตรการเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ)</p> <p>๑.๑ พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ (พ.ร.ก. ฟื้นฟูฯ) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกลไกการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-๑๙ โดยมาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการภายใต้ พ.ร.ก. ฟื้นฟูฯ นี้ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ดังนี้</p> <p>๑.๑.๑ มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ (มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู) วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูกำหนดกลไกการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-๑๙ ให้เข้าถึงสินเชื่อในอัตราที่เหมาะสมผ่านกลไกการลดความเสี่ยงด้านเครดิตของภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวสามารถประคับประคองธุรกิจและรักษาการจ้างงาน รวมทั้งปรับปรุงธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ คลี่คลายลง</p> <p>โดยผู้ประกอบการทั้งที่ไม่มีสินเชื่อและมีสินเชื่อกับสถาบันการเงิน แต่ละแห่งไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาทหรือมากกว่า ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศกำหนด โดยสถาบันการเงินจะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อปี ในช่วง ๒ ปีแรกของสัญญา และเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ ๕ ต่อปีในช่วงระยะเวลาที่สถาบันการเงินได้รับแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำจาก ธปท. และกระทรวงการคลังจะจ่ายดอกเบี้ยแทนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่ได้รับสินเชื่อของการยื่นขอสินเชื่อแต่ละคราว</p> <p>นอกจากนี้ มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูยังกำหนดให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันสินเชื่อดังกล่าวเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ประกอบการ โดยรับภาระชดเชยความเสียหายสูงสุดร้อยละ ๔๐ ของวงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่สถาบันการเงินปล่อยกู้ ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อไม่เกินร้อยละ ๑.๗๕ ต่อปี และรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่เกินร้อยละ ๓.๕ ตลอดอายุสัญญา โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อฟื้นฟูได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป</p> <p>๑.๑.๒ มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ (มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้) วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ กำหนดกลไกในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ยังมีพื้นฐานดี แต่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-๑๙</p>

ข้อเสนอแนะ	ความเห็นของกระทรวงการคลัง
	<p>รับภาระต้นทุนทางการเงินเป็นการชั่วคราวและไม่ถูกบังคับให้ขายทรัพย์สินหลักประกัน ในราคาต่ำกว่าสภาพความเป็นจริง (Fire Sale) ให้แก่กลุ่มทุนทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ รวมทั้งมีโอกาสกลับมาดำเนินธุรกิจโดยใช้ทรัพย์สินหลักประกันเดิมได้ หลังสถานการณ์การระบาดของ COVID-๑๙ คลี่คลายลง</p> <p>โดยผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินอยู่แล้วก่อนวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน สามารถยื่นขอโอนทรัพย์สิน หลักประกันชำระหนี้ในราคาที่ตกลงกับสถาบันการเงิน โดยผู้ประกอบการหรือเจ้าของ ทรัพย์สินนั้นมีสิทธิเช่าทรัพย์สินเพื่อประกอบธุรกิจต่อไปและมีสิทธิซื้อทรัพย์สินนั้นคืน ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีนับแต่วันโอนหรือระยะเวลาที่ ระบุ. กำหนด หากมี การขยายระยะเวลามาตรการ ทั้งนี้ ราคาซื้อคืนต้องไม่สูงกว่าราคาที่ได้รับโอนไว้รวมกับ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ ระบุ. ประกาศกำหนด หักด้วยค่าเช่า ที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจากผู้ประกอบการตลอดอายุสัญญา เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ ประกอบธุรกิจสามารถซื้อทรัพย์สินนั้นคืนจากสถาบันการเงินเพื่อประกอบธุรกิจใน ราคาที่ไม่สูงเกินไป โดย ระบุ. จะสนับสนุนแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถาบันการเงิน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยการลดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สถาบันการเงินเรียกเก็บ จากผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอเข้าร่วมมาตรการ พักทรัพย์ พักหนี้ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป</p> <p>นอกจากนี้ ในการดำเนินมาตรการทั้ง ๒ มาตรการ ผู้ประกอบการ เจ้าของ ทรัพย์สินหลักประกัน สถาบันการเงิน และ บสย. จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจำนอง การจดทะเบียนสัญญา หลักประกันธุรกิจ และค่าธรรมเนียมอื่นเนื่องมาจากการโอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้</p> <p>๑.๒ มาตรการด้านการเงินที่ดำเนินการผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อให้ ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-๑๙</p> <p>๑.๒.๑ ธนาคารออมสินได้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ดังนี้</p> <p>(๑) โครงการสินเชื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย โดยธนาคารออมสินให้สินเชื่อ ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ขนาดเล็ก และผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยวและ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล เป็นต้น วงเงินรวม ๕,๐๐๐ ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓.๙๙ ต่อปี วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลากู้ ๗ ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน ๒ ปี รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>(๒) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SMEs มีที่ มีเงิน สำหรับธุรกิจ การท่องเที่ยว โดยธนาคารออมสินให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่ใช้หลักประกันสินเชื่อ เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและไม่ต้องผ่านการตรวจเครดิตบูโร วงเงินรวม ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุดไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ระยะเวลากู้ ๓ ปี ดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๑๐ ต่อปีในปีแรก ร้อยละ ๐.๙๙ ต่อปี ในปีที่ ๒ และร้อยละ ๕.๙๙ ต่อปีในปีที่ ๓ เน้น การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจท่องเที่ยวและ Supply</p>

ข้อเสนอแนะ	ความเห็นของกระทรวงการคลัง
	<p>Chain และธุรกิจอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ระลอกใหม่ รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>(๓) มาตรการสินเชื่ออ้อมใจ โดยธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ ภัตตาคาร ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ เป็นต้น วงเงินรวม ๒,๐๐๐ ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓.๙๙ ต่อปี วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุด ๑๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน ๕ ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ๖ งวดแรก รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>(๔) มาตรการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยธนาคารออมสินให้สินเชื่อแก่ผู้เริ่มประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการขนาดย่อมและผู้ขับเคลื่อนสาธารณะที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ หรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพและบรรเทาความเดือดร้อนจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ วงเงินรวม ๕,๐๐๐ ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓.๙๙ ต่อปี วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุด ๓๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน ๕ ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ๖ งวดแรก ทั้งนี้ ธนาคารออมสินจะคืนดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๐ ของดอกเบี้ยที่ธนาคารออมสินได้รับในรอบปีนั้น (๑๒ งวด) สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และมีประวัติการชำระหนี้ดีตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>๑.๒.๒ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) หรือสินเชื่อ Extra Cash วงเงินรวม ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ขนาดย่อม ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี สำหรับ ๒ ปีแรก วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน ๓ ล้านบาท ระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน ๑๐ ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน ๒ ปี รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>๑.๒.๓ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan วงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกขนาดธุรกิจที่อยู่ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ที่ต้องการปรับปรุงเครื่องจักรหรือลงทุนในเครื่องจักรใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๒ ต่อปี ในช่วง ๒ ปีแรก วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาทต่อราย ระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน ๗ ปี รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p>

ข้อเสนอแนะ	ความเห็นของกระทรวงการคลัง
	<p>๑.๒.๔ บสย. ได้ดำเนินโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงินได้อย่างเพียงพอ ดังนี้</p> <p>(๑) โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๙ (PGS ๙) วงเงินโครงการ ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท โดย บสย. ค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาค้ำประกันไม่เกิน ๑๐ ปี ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อเป็นไปตามที่ บสย. กำหนด โดยรัฐบาลจะรับภาระค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการ SMEs ปีละไม่เกินร้อยละ ๑.๗๕ ต่อปี เป็นเวลา ๒ ปี รับคำขอค้ำประกันสินเชื่อถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>(๒) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๔ (Micro ๔) วงเงินโครงการ ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท โดย บสย. ค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทรวมทุกสถาบันการเงิน ระยะเวลาค้ำประกันไม่เกิน ๑๐ ปี ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันไม่เกินร้อยละ ๑.๕ ต่อปี โดยรัฐบาลจะรับภาระค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการรายย่อยปีละไม่เกินร้อยละ ๑.๕ ต่อปี เป็นเวลา ๒ ปี รับคำขอค้ำประกันสินเชื่อถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>๑.๓ มาตรการบรรเทาภาระหนี้สิน</p> <p>กระทรวงการคลังและ ธปท. ได้ขอให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายระยะเวลาพักชำระหนี้โดยการพักชำระเงินต้นให้แก่ลูกหนี้ตามความสมัครใจออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อลดภาระการชำระหนี้เป็นการชั่วคราวให้แก่ลูกหนี้ และพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่มากไปหาน้อย เพื่อดูแลลูกหนี้ในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกหนี้เป็นสำคัญ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังขอความร่วมมือให้ผู้ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจที่มีใช้สถาบันการเงิน (Non-bank) เร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในลักษณะเช่นเดียวกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้วยแล้ว</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-๑๙ ทวีความรุนแรงมากขึ้น ภาครัฐจึงออกข้อกำหนดโดยได้ยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้ อย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายโดยเร็ว จึงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติเป็นวงกว้างมากขึ้น กระทรวงการคลังและ ธปท. จึงได้ออกมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ดังนี้</p> <p>๑.๓.๑ ลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ เดือน ให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ หรือเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำหรับลูกหนี้ที่ยังเปิดกิจการได้ แต่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ของลูกหนี้</p> <p>๑.๓.๒ ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน โดยพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา ๒ เดือน ให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือน</p>

ข้อเสนอแนะ	ความเห็นของกระทรวงการคลัง
	<p>กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ของลูกหนี้ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการแก่ลูกหนี้ในช่วงระยะเวลาที่การระบาดของ COVID-๑๙ ยังมีความไม่แน่นอนสูง สถาบันการเงินที่เข้าร่วมมาตรการจะไม่เรียกเก็บเงินต้น และดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมที่ค้างอยู่ในทันทีเมื่อหมดระยะเวลาพักชำระหนี้ โดยลูกหนี้ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการสามารถติดต่อสถาบันการเงินได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป</p> <p>๒. นอกจากมาตรการด้านการเงินข้างต้นแล้ว ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้มีนโยบายการกระตุ้นการใช้จ่ายและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้</p> <p>๒.๑ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก โดยการเพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชน โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ คน จะได้รับสิทธิภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ ๕๐ สำหรับค่าสินค้าหรือบริการที่กำหนดที่ชำระผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (e-Wallet) บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” กับผู้ประกอบการที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๓ ทั้งนี้ ไม่เกิน ๑๕๐ บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาทต่อคน ในแต่ละรอบ (รอบที่ ๑ วันที่ ๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และรอบที่ ๒ วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) หรือไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ โดยใช้งบประมาณจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) จำนวน ๘๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินการ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีผู้ลงทะเบียนสำเร็จ จำนวน ๒๖,๘๑๘,๑๔๑ คน และร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จ จำนวน ๑,๑๒๕,๗๖๕ ร้าน โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม รวม ๖๒,๕๐๓.๑ ล้านบาท แบ่งเป็นเงินส่วนที่ประชาชนจ่าย ๓๑,๗๖๐.๒ ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่าย ๓๐,๗๔๒.๙ ล้านบาท</p> <p>๒.๒ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรฯ) ระยะที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ซึ่งทำให้กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ มีรายได้ลดลงและไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่น มาทดแทนได้เพียงพอ โดยช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๓ จำนวน ๒๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และมีกลุ่มเป้าหมายผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนไม่เกิน ๑๓,๖๕๐,๑๕๙ คน โดยใช้</p>

ข้อเสนอแนะ	ความเห็นของกระทรวงการคลัง
	<p>งบประมาณจากเงินกู้ตามพระราชกำหนด จำนวนไม่เกิน ๑๖,๓๘๐,๑๙๐,๘๐๐ บาท ผลการดำเนินการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีมูลค่าการใช้สิทธิรวมทั้งสิ้น ๗,๙๙๕,๖๙๖,๖๖๙.๘๓ บาท จำแนกได้ดังนี้ (๑) วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผู้ใช้สิทธิจำนวนทั้งสิ้น ๑๓,๓๓๖,๐๕๘ คน และมีมูลค่าการใช้สิทธิรวม ๒,๖๖๑,๑๓๓,๔๒๗.๗๙ บาท (๒) วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีผู้ใช้สิทธิจำนวนทั้งสิ้น ๑๓,๓๗๙,๙๖๕ คน และมีมูลค่าการใช้สิทธิรวม ๒,๖๗๑,๑๗๕,๕๐๓.๗๗ บาท และ (๓) วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีผู้ใช้สิทธิจำนวนทั้งสิ้น ๑๓,๓๓๘,๔๓๓ คน และมีมูลค่าการใช้สิทธิรวม ๒,๖๖๓,๓๘๗,๗๓๘.๒๗ บาท</p> <p>๒.๓ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ซึ่งทำให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ มีรายได้ลดลง ไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน และเป็นภาระพึ่งพิงให้กับผู้ดูแลหรือบุคคลในครอบครัว โดยช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๓ จำนวน ๒๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป่าตั้ง” ได้ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทูพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน “เป่าตั้ง” ได้) ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จำนวนไม่เกิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ คน โดยใช้งบประมาณจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ จำนวนไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีมูลค่าการใช้สิทธิรวมทั้งสิ้น ๕๖๗,๓๖๔,๑๕๖.๔๕ บาท จำแนกได้ดังนี้ (๑) วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผู้ใช้สิทธิจำนวนทั้งสิ้น ๘๕๒,๔๙๐ คน และมีมูลค่าการใช้สิทธิรวม ๑๖๙,๑๔๗,๙๕๐.๑๗ บาท (๒) วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีผู้ใช้สิทธิจำนวนทั้งสิ้น ๙๖๒,๐๐๘ คน และมีมูลค่าการใช้สิทธิรวม ๑๙๑,๕๕๒,๙๕๓.๔๐ บาท และ (๓) วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีผู้ใช้สิทธิจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๓๖,๖๘๒ คน และมีมูลค่าการใช้สิทธิรวม ๒๐๖,๖๖๓,๒๕๒.๘๘ บาท</p> <p>๒.๔ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อและสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกำหนดให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการที่กำหนด ผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป่าตั้ง” กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จะได้รับ e-Voucher โดยจำกัดวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาทต่อคน และไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อคนต่อวันสำหรับการ</p>

ข้อเสนอแนะ	ความเห็นของกระทรวงการคลัง
	<p>ใช้จ่ายระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อวันสำหรับการใช้จ่ายระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และจะได้รับสิทธิ e-Voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ดังนี้</p> <p>๒.๔.๑ ยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ ๑ - ๔๐,๐๐๐ บาทแรก ได้รับ e-Voucher ร้อยละ ๑๐ ของยอดใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาทต่อคน</p> <p>๒.๔.๒ ยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ ๔๐,๐๐๑ - ๖๐,๐๐๐ บาท ได้รับ e-Voucher ร้อยละ ๑๕ ของยอดใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคน</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะได้รับ e-Voucher คืนทุกต้นเดือนถัดไป เป็นวงเงินใน g-Wallet โดยไม่สามารถแลก e-Voucher ออกมาเป็นเงินสดได้ และสามารถใช้จ่าย e-Voucher ได้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยใช้งบประมาณจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินการ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีผู้ลงทะเบียนสำเร็จ จำนวน ๔๖๙,๖๙๗ คน และมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จ จำนวน ๔,๘๙๑ ร้าน (จำนวน ๔๖,๗๙๕ สาขา) โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม รวม ๑,๗๐๑.๑๑ ล้านบาท และมียอดการใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher รวม ๑,๓๘๗.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นวงเงินสิทธิ e-Voucher รวม ๑๔๘.๙๖ ล้านบาท และยอดใช้จ่ายด้วย e-Voucher รวม ๔๕.๒๒ ล้านบาท</p> <p>๒.๕ มาตรการภาษีบรรเทาผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙</p> <p>กรมสรรพากรได้ดำเนินมาตรการภาษีบรรเทาผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ประชาชนและผู้ประกอบการและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๒.๕.๑ ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากรผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ซึ่งการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการดังกล่าว จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้อยู่ในมือประชาชนและผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจ ประมาณ ๑๘๑,๒๒๑ ล้านบาท ได้แก่</p> <p>(๑) ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.๕๐ ภ.ง.ด.๕๒ และ ภ.ง.ด.๕๕) งบการเงิน และ Disclosure Form จากภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ออกไปเป็นภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>(๒) ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๖๔ (ภ.ง.ด.๕๑) จากภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ออกไปเป็นภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>(๓) ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับปีภาษี ๒๕๖๔ (ภ.ง.ด.๙๔) จากภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔</p>

ข้อเสนอแนะ	ความเห็นของกระทรวงการคลัง
	<p>(๔) ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ภาษีเงินได้ หัก ที่จ่าย (ภ.ง.ด.๑ ภ.ง.ด.๒ ภ.ง.ด.๓ ภ.ง.ด.๕๓ และ ภ.ง.ด.๕๔) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๓๐ และ ภ.พ. ๓๖) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. ๔๐) จากภายในวันที่ ๗ หรือ ๑๕ ของเดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>ทั้งนี้ เป็นไปตาม (๑) ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ขยาย กำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒) ประกาศกระทรวง การคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (๓) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๖) ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๒.๕.๒ งดหรือลดเบี้ยปรับสำหรับกรณีที่ประชาชนและผู้ประกอบการ ไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะภายใน กำหนดเวลา หรือยื่นแบบแสดงรายการผิดพลาด สำหรับแบบที่ต้องยื่นภายในเดือน กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ โดยหากยื่นแบบภายใน ๓ เดือน นับแต่พ้นกำหนดเวลา การยื่นแบบที่ได้ขยายออกไปข้างต้นจะได้รับการงดหรือลด เบี้ยปรับ โดยงดเบี้ยปรับเมื่อชำระภาษีและเงินเพิ่มครบถ้วนและลดเบี้ยปรับในอัตรา ต่ำสุดร้อยละ ๒ เมื่อชำระภาษีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของภาษีที่ต้องชำระ</p> <p>นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังได้ลดค่าปรับทางอาญากรณี ดังกล่าวให้เหลืออัตราต่ำสุด โดยหากมีโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ๑ บาท หากมีโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ๒ บาท ทั้งนี้ เนื่องจากค่าปรับ ทางอาญาเป็นการเปรียบเทียบปรับแทนการฟ้องร้องดำเนินคดีจึงไม่อาจงดค่าปรับ ให้ได้</p> <p>ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน สรรพากรพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศหรือที่ศูนย์สารสนเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. ๑๑๖๑</p> <p>๒.๖ มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ</p> <p>๒.๖.๑ ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากอัตราร้อยละ ๓ เหลือร้อยละ ๑.๕ สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>๒.๖.๒ ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากอัตราร้อยละ ๓ เหลือ ร้อยละ ๒ สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามข้อกำหนด ที่จ่ายผ่านระบบภาษี หัก ณ ที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๖๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความใน ประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้</p>

ข้อเสนอแนะ	ความเห็นของกระทรวงการคลัง
	<p>๒.๗ มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ กระทรวงการคลังได้มีมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน และมีใช้สถาบันการเงิน ได้แก่ เจ้าหนี้ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด เข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์ ลีสซิ่งในตลาดหลักทรัพย์ และเจ้าหนี้อื่นๆ ที่ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ร่วมกับสถาบันการเงิน สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้</p> <p>๒.๗.๑ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๐๙) พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>(๑) ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหนี้ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ของเจ้าหนี้</p> <p>(๒) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้สำหรับเงินได้ที่ได้จากการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้าหรือการให้บริการ และการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้</p> <p>(๓) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ลูกหนี้สำหรับเงินได้ที่ได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ ที่จำนองเป็นประกันหนี้ของเจ้าหนี้ให้แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าหนี้และ การกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่าว โดยลูกหนี้ต้องนำเงินนั้นไปชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกินกว่าหนี้ที่ค้างชำระหรือมีภาระผูกพันตามสัญญาประกันหนี้</p> <p>๒.๗.๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญ ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ จากบัญชีลูกหนี้สำหรับหนี้ที่เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ โดยไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ปกติของกรมสรรพากร</p> <p>๒.๗.๓ คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. ๑๕๘/๒๕๖๔ เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล การพิจารณาเหตุอันสมควร ตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๔) แห่งประมวลรัษฎากร ลูกหนี้โอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินและเจ้าหนี้สินนั้นกลับคืนในอัตราที่ต่ำกว่าราคาตลาด ถือเป็นเหตุอันสมควร</p> <p>๒.๘ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๒.๘.๑ บรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี โดยลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ ๙๐ ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๒.๘.๒ ขยายระยะเวลาการชำระภาษีและการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้</p>

ข้อเสนอแนะ	ความเห็นของกระทรวงการคลัง
	<p>(๑) ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ออกไปเป็นภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔</p> <p>(๒) ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ ๑ จากภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ออกไปเป็นภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ งวดที่ ๒ จากภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ออกไปเป็นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ และงวดที่ ๓ จากภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ออกไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔</p>
<p>๒. การนิรโทษกรรมภาษีเพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลับมาดำเนินกิจการได้ต่อเนื่อง และเปิดให้ยื่นงบการเงินได้ย้อนหลังโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ</p>	<p>สำหรับประเด็นการนิรโทษกรรมภาษี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการยกเว้นหรือลดภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่บัญญัติไว้ว่า การจัดเก็บรายได้แผ่นดินที่เป็นภาษีอากรจะกระทำได้อีกแต่โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย และการยกเว้นหรือการลดภาษีอากรใด จะกระทำได้อีกแต่โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ให้อำนาจจัดเก็บภาษีอากรนั้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความเป็นธรรม ความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย</p>